

รายงานผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรการและระบบป้องกันการรับสินบน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

มาตรการด้านต่างๆ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิด ทางละเมิดอาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. ประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับ ของขวัญ และ ของ กำนัล ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	บุคลากร รพ.สุโหงโก-ลก และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้ และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา ในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๖ ให้บุคลากรในโรงพยาบาล สุโหงโก-ลก และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบอุบัติการณ์	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	บุคลากร รพ.สุโหงโก-ลก และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบนใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และหนังสือแจ้งเวียนหลักฐาน เกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นคำสั่ง / ระเบียบ / ประกาศ ฯลฯ และการควบคุม กำกับ สอบทาน (ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการ จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ให้บุคลากรในโรงพยาบาลสุโหงโก-ลก และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบอุบัติการณ์	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	

มาตรการด้านต่างๆ	กลุ่มเป้าหมาย	การควบคุม กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตาม มาตรการต่างๆ	สถิติการกระทำผิด วินัย ความรับผิดชอบ ทางละเมิดอาญา	การเปลี่ยนแปลงหลังการ ปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๓. มาตรการป้องกันการรับ สิ้นบนประเด็นเงินบริจาคและ ทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	บุคลากร รพ.สุโขทัย-โลก และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการรับสิ้นบนประเด็น การรับเงินบริจาค และทรัพย์สินบริจาค ให้บุคลากรใน โรงพยาบาลสุโขทัย-โลกและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือ ปฏิบัติ	ไม่พบอุบัติการณ์	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของ เจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๔.๑ มาตรการการใช้รถราชการ ๔.๒ มาตรการการเบิก ค่าตอบแทน ๔.๓ มาตรการการจัดทำ โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ๔.๔ มาตรการการจัดหาพัสดุ	บุคลากร รพ.สุโขทัย-โลก และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไข การกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ มาตรการด้านการ ใช้รถยนต์ราชการ, มาตรการด้านการเบิกค่าตอบแทน, มาตรการด้านการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมสัมมนา, มาตรการการจัดหาพัสดุ ให้บุคลากรใน โรงพยาบาลสุโขทัย-โลกและผู้เกี่ยวข้องรับทราบและ ถือปฏิบัติ	ไม่พบอุบัติการณ์	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๕. มาตรการการจัดสวัสดิการ ภายในของสถานพยาบาล	บุคลากร รพ.สุโขทัย-โลก และผู้เกี่ยวข้อง	ประกาศแจ้งเวียน มาตรการการจัดสวัสดิการภายใน สถานพยาบาลให้บุคลากรในโรงพยาบาลสุโขทัย-โลก และผู้เกี่ยวข้องรับทราบและถือปฏิบัติ	ไม่พบอุบัติการณ์	มีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	